
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวุฒิพันธ์   กรุดนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   สามพระยา ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา                 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 1 ประ

เขียนโดย ชารินี เสือทอง
วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม  2022 เวลา 14:01 น.

   วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวุฒิพันธ์Â  Â กรุดนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลÂ Â  สามพระยา
ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

  

   ตามวาระดังนี้

  

   1. ประเด็น/วาระ/ เรื่องในการมีส่วนร่วมÂ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ครั้งที่ 1Â  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.Â  2566

  

   2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วมÂ ประกอบด้วยคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างÂ  ๆÂ  และบุคคลภายนอกÂ ได้แก่Â ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา,
ผู้แทนโรงพยาบาลสามพระยา, ผู้แทนอสม.,Â  ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น, ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น, ผู้แทนหมู่บ้านจากหมู่ที่Â  1,3,4,6,8,Â  และเจ้าหน้าที่
อบต.สามพระยา ร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้

  

   3. ผลจากการมีส่วนร่วมÂ 

  

   Â  Â  3.1 เพื่อการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 12 (2) จำนวนÂ  2 คน เป็นกรรมการโดย กรรมการคัดเลือก

  

   Â  Â  3.2 เพื่อการพิจารณาอนุมัติโครงการตามภารกิจของหน่วยงานÂ  ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพÂ  การบริการด้านสุขภาพÂ 
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

  

   4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมÂ  ไปดำเนินงาน/ปรับปรุง

  

   Â  Â  4.1 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ตามอำนาจ หน้าที่ และระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

  

   Â  Â  4.2 Â เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน
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เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
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